



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	<p>๑. อธิการบดีกล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและทุกส่วนงานที่ได้ร่วมกันจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และได้รับคำชื่นชมจากบัณฑิตและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก</p> <p>๒. นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า เนื่องจากปัจจุบันการจัดการศึกษามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนมีความต้องการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตนเอง มหาวิทยาลัยควรมีนวัตกรรมการศึกษา รูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเรื่อง Lifelong Learning และ Learning Experience Platform เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยไว้บนเว็บไซต์ โดยร่วมมือกับทุกคณะ สถาบัน สำนัก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น ไม่จำกัดต่อสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>๓. ในวันที่ ๒๓-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ อธิการบดีพร้อมด้วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญขององค์การภาครัฐและเอกชนของจีน โดยจะนำวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Winds) ไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน ณ เมืองซูโจว เมืองเซียงไฮ้ และเมืองซีอาน โดยจะจัดการแสดงคอนเสิร์ตที่ Xi'an Jiaotong-Liverpool University เมืองซูโจวเป็นลำดับแรก</p>	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๑ (ต่อ)	และจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างสถาบันต่อไป ๔. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Ranking) จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2025 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยอยู่ที่อันดับ ๗๘๒ ของโลก และอันดับที่ ๕ ของประเทศไทย สำหรับกลุ่มสาขาด้านเกษตรป่าไม้มีคะแนนสูงขึ้น ส่วนสาขาด้านอื่น ๆ ยังคงอยู่ในเกณฑ์เดิม สำหรับผลการจัดอันดับของ Times Higher Education: THE Ranking 2025 อยู่ในอันดับที่ ๑๕๐๑+ ของโลก และอันดับที่ ๑๔ ของประเทศไทย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีหลายวิทยาเขต จำนวนอาจารย์ นิสิต และบุคลากรมีค่อนข้างมาก การรวบรวมข้อมูลและผลงานเพื่อใช้ในการจัดอันดับมาจากหลายแหล่ง ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและฝ่ายวิจัยรับไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แล้วนำเสนอ ก.บ.ม. เพื่อทราบต่อไป				
๑.๑.๒	การแต่งตั้งรองอธิการบดี แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. นายดำรง ศรีพระราม ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและความเป็นกลางทางคาร์บอน ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ มั่งคั่ง ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยให้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๑.๒ เรื่องที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒.๒	รับทราบการเพิ่มนโยบาย ระบบสมาชิกเลือกลงทุน (Employee's Choice) สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๓	รายงานการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ กองบริหารยุทธศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๑๓๕๓ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๑๒๓๐ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๒	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๑๒๒๙ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๓	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่อง และการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจำปีเมื่อครบกำหนดเวลาตามเงื่อนไขตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)	มีมติให้ถอนเรื่อง และมอบกองทรัพยากรมนุษย์หารือสำนักงานกฎหมายในการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๔	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ฉบับที่ ๖)	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๕	การขออนุมัติโครงการและงบประมาณงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีวิทยาเขต กำแพงแสน/ สำนักงาน วิทยาเขตกำแพงแสน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๑๓๕๔ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๖	การขออนุมัติให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ต่อสัญญาเช่าพื้นที่วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ต่อสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณห้องกระจกชั้น ๑ อาคาร ๗ โรงอาหารกลาง วิทยาเขตศรีราชา ขนาดพื้นที่ ๒๕๓.๗๗ ตร.ม. เพื่อประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ 7-11 ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๗๐ ทั้งนี้ หากวิทยาเขตศรีราชามีความประสงค์จะให้ระยะเวลาเช่าเกินกว่านั้นอาจทำเป็นค้ำประกันแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่ได้ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีวิทยาเขต ศรีราชา/ สำนักงาน วิทยาเขตศรีราชา/ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๑๓๕๗ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๗	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒)	มีมติไม่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) โดยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามความจำเป็นและประหยัด	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๑๓๕๘ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้อง ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้อง ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๑๐๕ ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง และค่าที่พักในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง และค่าที่พักในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๑๐๗ ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทางสำหรับ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมบุคลากร	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทางสำหรับ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมบุคลากร	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๑๐๘ ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๑	การพิจารณา (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการกรณีการค้างชำระ และการขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการกรณีการค้าง ชำระและการขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเสนอ โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ควรเพิ่มมาตรการในการขอผ่อนผันการชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยผู้ปกครองของนิสิตจะต้อง รับทราบและยินยอมรับสถานะการเป็นลูกหนี้ของ มหาวิทยาลัย โดยไม่มีข้อทักท้วง ทั้งนี้ ขอให้นำประเด็น ดังกล่าวหารือร่วมกับสำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินการ ต่อไป ๒. ขอให้ทุกส่วนงานพิจารณาแนวทางหรือโครงการทุน ช่วยเหลือนิสิตที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน ผ่านกระบวนการจ้างงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ สนับสนุนนิสิตให้สามารถศึกษาต่อไปได้ ๓. มอบฝ่ายวิชาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกวิทยาเขตที่ค้างชำระและขอผ่อน ผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ และได้ศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ ๒ มีการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างไร แล้วนำเสนอรายงาน ดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๑๓๕๙ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๒	นโยบายเชิงรุกด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้หลักสูตรเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์สากลอื่น	เห็นชอบนโยบายเชิงรุกด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในระยะเวลา ๓ ปี โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้หลักสูตรใดมีความพร้อมสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นี้ อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและระบบฐานข้อมูล จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๑๓๕๖ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๓	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตโครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตโครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๑๐๖ ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๑๐๔ ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับโครงการการศึกษาพหุภาษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับโครงการการศึกษาพหุภาษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๑๐๙ ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๖	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็น ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๗	การพิจารณา กำหนดมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง พนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการพยาบาลสัตว์	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การพิจารณา กำหนดมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง พนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา	มีมติไม่อนุมัติ โดยให้พิจารณากำหนดมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๙	การพิจารณา ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับ ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๐	การพิจารณา ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน ๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน ๓. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและ ฝึกอบรม กำแพงแสน	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๑	การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลงานในการขอ กำหนดตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๒	การขออนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผล งานทางวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการขอ กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ เพิ่มเติม	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๓	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น อาจารย์ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๔	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษเป็นอาจารย์ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๕	การแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) และผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar) จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๖	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๗	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๙ ส่วนงาน จำนวน ๑๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๘	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ ที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๙	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท นักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย และระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๐	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ พิเศษ จำนวน ๑ ราย และระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๑	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท นักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๒	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๖ ส่วนงาน จำนวน ๑๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๓	การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๔	การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการไปครอง ตำแหน่งในกลุ่มอำนวยการ และเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๕	การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๖ ส่วนงาน ๑๐ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓๖	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๗	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ ๓ ส่วนงาน จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๘	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและชำนาญการ ๕ ส่วนงาน จำนวน ๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๙	การขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๑ อัตรา	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๔๐	การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร สำหรับข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาดังนี้ ๑. จ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารใน อัตราเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบ ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๗ บัญชี (ข) ๒. กรณีข้าราชการที่ได้เงินประจำตำแหน่ง หรือ ค่าตอบแทน ตำแหน่ง จากเงินงบประมาณแล้วให้เบิกจ่ายเงินส่วนที่เพิ่มจาก เงินรายได้ของส่วนกลางหรือส่วนงาน ๓. กรณีข้าราชการที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หรือค่าตอบแทน ตำแหน่ง จากเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและ ค่าตอบแทนตำแหน่งจากเงินรายได้ของส่วนงาน ๔. ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	อนุมัติตามเสนอ และให้เพิ่มตำแหน่งผู้บริหารในส่วนงาน และมอบกองทรัพยากรมนุษย์ออกประกาศฯ ต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดบริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับนิสิต และผลการดำเนินงานงานทุนการศึกษาและบริการ	ทราบ	-	-	-
๕.๒	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตาม ประเภทแหล่งทุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ					
๗.๑	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระลับ)	มีมติให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมฯ ในวาระที่ ๗.๑ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ประชุม และมอบกรรมการ ๕ ท่าน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา พิจารณาตรวจทานอีกครั้ง แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข	-	-	-

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์